

เปิดดวงใจ

WE CAN
DO IT

ให้โอกาส
คนพิการ

เลขที่ 23 ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270



สาร ม.พ.พ.ท.

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๐๗ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

เริ่มแล้ว! เพิ่มช่องทางจองตั๋วรถไฟผ่านออนไลน์ สำหรับผู้พิการ รับส่วนลด 50%



รพท. เพิ่มช่องทางจำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้พิการ รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% ทุกขบวน เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จากเดิมซื้อได้แค่ที่สถานีเท่านั้น ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม

นายเอกวิทย์ ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รพท.) เปิดเผยว่า รพท. ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋ว และสำรองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ใช้บัตรประจำตัวผู้พิการให้สามารถจองตั๋วได้ผ่านช่องทาง Website D-Ticket : <https://www.dticket.railway.co.th> และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ Application : SRT D-Ticket ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สำหรับใช้สิทธิเป็นส่วนลดค่าโดยสารได้ 50% ของขบวนรถทุกประเภท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสูงสุดประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ ตลอดจนความช่วยเหลือ ในด้านการขนส่งสาธารณะ(เดลินิวส์ออนไลน์ 10 ก.ค. 67)

ชีวิตที่ดีที่สุดคือ...สงบ เย็น และเป็นประโยชน์

การบินไทย โครงการจัดพื้นที่ให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ



ด้วยในปี 2568 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีโครงการจัดพื้นที่ให้กับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ สำนักงานของบริษัทฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ **สำนักงานใหญ่** (ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร) มีกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการประมาณ 2,000 คน ฝ่ายช่างสนามบินสุวรรณภูมิ มีกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการประมาณ 1,300 คน และฝ่ายบริการภาคพื้นสนามบินสุวรรณภูมิ มีกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้บริการประมาณ 800 คน

รายละเอียด

สำนักงานใหญ่ (ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร)

1. บริเวณที่ทางเดิน COVER WAY ที่จอดรถลูกค้าด้านข้างอาคาร 4 ถึง อาคาร 8 ขนาดพื้นที่ประมาณ 74 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เปิดไม่มีเครื่องปรับอากาศ โดยจะจัดสรรพื้นที่ให้กับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการขนาดพื้นที่ 2 ตารางเมตร ซึ่งสามารถขายอาหารปรุงสุก (อาจนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาอุ่นอาหารได้) เครื่องดื่ม ผักผลไม้ สินค้าเบ็ดเตล็ด สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสินค้าอื่น ๆ

2. อาคาร 12 (อาคารสโมสรฯ) บริเวณชั้น 1 ขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เปิด ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เป็นพื้นที่สำหรับ Promote สินค้าหรือบริการที่ให้บริการบริเวณชั้น 2 และ บริเวณชั้น 2 ขนาดพื้นที่ 178 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ปิด มีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสถานที่เหมาะแก่การขายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมบริการนวดแผนไทย

ฝ่ายช่าง สนามบินสุวรรณภูมิ

1. พื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร T1 หน้าห้องอาหาร (Canteen) ขนาดพื้นที่ 10 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ปิด มีเครื่องปรับอากาศ โดยจะให้สิทธิคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการรายละเอียด 2 ตารางเมตร ซึ่งสามารถขายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป สลากกินแบ่งรัฐบาล บริการนวดแผนไทย

2. พื้นที่ด้านหน้าห้องพนักงานสัมพันธ์ ชั้น 1 ใต้อาคารจอดรถ ขนาดพื้นที่ 10 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เปิด ไม่มีเครื่องปรับอากาศ โดยจะให้สิทธิคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ รายละเอียด 2 ตารางเมตร ซึ่งสามารถขายอาหาร ผักผลไม้ เครื่องดื่ม สินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป สลากกินแบ่งรัฐบาล

ฝ่ายบริการภาคพื้น สนามบินสุวรรณภูมิ

พื้นที่บริเวณด้านหน้าห้องอาหาร (Canteen) ขนาดพื้นที่ 10 ตารางเมตร เป็นพื้นที่เปิด ไม่มีเครื่องปรับอากาศ โดยให้สิทธิคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ รายละเอียด 2 ตารางเมตร หากท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือขอคู่มือพื้นที่ได้ ติดต่อ คุณภาณุวัฒน์ฯ โทรศัพท์ 02-545-2684, 2686 (วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หมดเขตขอรับการสนับสนุนภายใน วันที่ 10 กันยายน 2567 นี้

อนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้พื้นที่แก่สมาคม/มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ตามความ

เปิดเวที 'The Pride of Diversity' เสียงสะท้อนพลัง และความงดงามของกลุ่มพิการ LGBTQIA+



ประภาพรพงษ์ มากนวล หัวหน้าฝ่ายทูลูกบุญญา บมจ.ทูลู คอร์ปอเรชั่น, ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิ ออทิสติกไทย, วรวิทย์ จันทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Artstory by Autisticthai, บุญรอด อารีย์วงษ์ และ เอกภพ พันธุ์รัตน์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและเฉลิมฉลอง Pride Month เดือน มิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภูมิใจของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ หรือ "Pride Month" เพื่อแสดงออกถึงความต้องการสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคมของเหล่า LGBTQIA+ ล่าสุด ทูลู คอร์ปอเรชั่น จับมือ มูลนิธิ ออทิสติกไทย และ Artstory by Autisticthai ร่วมจัดเวทีเสวนาพิเศษ เพื่อสะท้อนมุมมองความต้องการการยอมรับความหลากหลายในมิติเพศสภาพของผู้เปราะบาง ให้สามารถแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด นำไปสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมในหัวข้อ "The Pride of Diversity เสียงสะท้อนพลัง และความงดงามของกลุ่มพิการ LGBTQIA+" เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่ง Pride Month โดยมี บุญรอด อารีย์วงษ์ LGBTQIA+ YouTube คนพิการจากช่องภูเขา แชนเนล และ เอกภพ พันธุ์รัตน์ LGBTQIA+ (Transgender) ฉายา "เจ้าหญิง

แห่งวงการพิการ" ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์และความท้าทายของกลุ่มเปราะบาง LGBTQIA+ ในสังคมไทย แשרเรื่องราวแรงบันดาลใจ วิธีการแสดงพลัง การยื่นหยัดในตัวตนของตัวเอง พร้อมเสนอแนวทางในการส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับกลุ่มเปราะบางที่มีความทับซ้อนระหว่างความพิการและอัตลักษณ์ทางเพศ รวมถึงบทบาทของครอบครัวในการให้การยอมรับและสนับสนุนด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ สิทธิ และจุดยืนที่มั่นคงในสังคม ได้เปิดตัวคาแรคเตอร์ "Champ & Frank" คู่หูสุดซี้เต็มพลังบวก เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นตัวแทนของความหลากหลาย สร้างสรรค์โดย น้องแซมปี ศิลปินออทิสติก จาก Artstory ที่ออกแบบให้คาแรคเตอร์ Champ แต่งกายมีสีสดใสสะท้อนความกล้าหาญในการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของเขา ขณะที่คาแรคเตอร์ Frank เพื่อนคู่ใจของ Champ เป็นตัวแทนของผู้ยอมรับและคอยอยู่เคียงข้างพร้อมสนับสนุนในทุกความแตกต่าง ตอกย้ำให้เห็นว่า "Champ & Frank" ไม่ได้มีบทบาทเป็นเพียงแค่คาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนเท่านั้น แต่พวกเขาเป็นสัญลักษณ์ สื่อถึงความหลากหลาย ความอ่อนโยนและเคารพในตัวตนส่วนลึกของทุกคน ทั้งนี้ คาแรคเตอร์ชุด "Champ & Frank" ประกอบด้วย 5 คาแรคเตอร์ ซึ่งผลิออกมาจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ้าหมี่ เสื้อ หมวก กระเป๋า ตลอดปี 2567 นี้ ผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังส่งเสริมสังคมแห่งความเท่าเทียม สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกับศิลปินออทิสติก ณ Artstory Creative Hub ที่สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ.ทูลู คอร์ปอเรชั่น ได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-16.00 น. สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ line :@artstorystore หรือ โทร.080-9625661 (naewna.com 1 ก.ค.67)

หัวใจแกร่ง แม่เฒ่า 89 ปี เลี้ยงลูกพิการ 4 คน เพียงลำพัง



หัวใจแกร่ง แม่เฒ่า 89 ปี อาศัยเบี้ยคนชรา เลี้ยงลูกพิการ 4 คน เพียงลำพัง เป็นห่วงหากล้มป่วย หรือหมดบุญ ใครจะดูแลลูก 30 มิ.ย. 2567 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคุณยายหัวใจแกร่งท่านหนึ่ง อายุ 89 ปี อาศัยอยู่บ้านทุ่งไผ่ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องเลี้ยงดูลูกพิการถึง 4 ชีวิต เพียงลำพัง โดยอาศัยเบี้ยคนชรา และเบี้ยคนพิการของลูกทั้ง 4 คน ซื้อข้าวและอาหารประทังชีวิต แต่คุณยายไม่เคยเอ่ยปากบ่นถึงความยากลำบาก และดูแลลูกทั้ง 4 คน ด้วยกำลังแรงการที่ยังมีอยู่ จากนั้นผู้สื่อข่าวพร้อมด้วย นายแสง นาคชลธิ์ ผู้ใหญ่บ้านฯ ลงพื้นที่บ้านยายเพ็ญ ปรีชากุล อายุ 89 ปี ก็เห็นภาพอันน่าเวทนา ยายเพ็ญกำลังดูแลลูกพิการทั้ง 4 คน ซึ่งนอนอยู่กับพื้นไม้ตามจุดต่างๆ ของบ้าน ประกอบด้วย 1.นายเพียร ปรีชากุล อายุ 66 ปี 2.นายถนอม ปรีชากุล อายุ 63 ปี 3.นายสนิท ปรีชากุล อายุ 53 ปี และ 4.นายสนอง ปรีชากุล อายุ 50 ปี ทั้ง 4 คนพิการทางการเคลื่อนไหวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ยายเพ็ญ ต้องคอยหุงข้าว ทำกับข้าว ป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับลูกทั้ง 4 คน เวลาปัสสาวะหรือขับถ่าย บางครั้งก็จะพาลากไปเข้าห้องน้ำ บางครั้งก็จะให้ขับถ่ายลงรูของพื้นบ้านไม้ แล้ว

ค่อยไปใช้ดินกลบที่หลัง ยายเพ็ญ เล่าว่า มีลูกทั้งหมด 10 คน พิการแต่กำเนิด 3 คน และพิการเพราะล้มป่วยอีก 3 คน ส่วนลูกชายและลูกสาวที่ไม่ได้พิการ ต่างก็มีครอบครัวและดิ้นรนทำมาหากินเหมือนกัน นานๆ จะแวะมาเยี่ยมบ้าง ส่วนสามีเสียชีวิตไปเกือบ 20 ปีแล้ว ตนในฐานะคนเป็นแม่จึงต้องเลี้ยงลูกพิการทั้ง 4 คนเอง ก็ใช้เบี้ยผู้สูงอายุของตัวเอง และเบี้ยคนพิการของลูก ซื้อข้าวอาหารกินประทังชีวิต 89 ปี เลี้ยงลูกพิการ 4 คน เพียงลำพัง ที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานรัฐมาช่วยเหลือบ้าง และผู้นำชุมชนแวะเวียนมาเยี่ยมด้วย ยอมรับว่า เลี้ยงลูกพิการถึง 4 คน ลำบากแต่ไม่เคยคิดจะทิ้งลูก แต่ตอนนั้นตนเองอายุมากขึ้น เริ่มไม่ค่อยสบาย และไม่มีเรี่ยวแรง ห่วงว่าหากตนเองเป็นอะไรไป แล้วใครจะดูแลลูก ด้าน นายแสง นาคชลธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน บอกว่า คุณยายเป็นคนที่เข้มแข็งมาก แม่จะเลี้ยงลูกพิการถึง 4 คน แต่ก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่นให้ได้ยินเลย ว่าทำอะไรลำบากเลย แถมยังชอบไปทำบุญที่วัดบ้าง ร่วมงานบุญหมู่บ้านบ้าง เป็นตัวอย่างของแม่ที่สุจริตที่สุดประเสริฐที่ผ่านมามีทางเหล่ากาชาด อบต. มาช่วยซ่อมแซมบ้าน และนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเป็นระยะ ส่วนตนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก็แวะเวียนมาเยี่ยมให้กำลังใจ และนำสิ่งของมามอบให้คุณยาย อย่างต่อเนื่อง ไม่เคยทอดทิ้ง แต่สิ่งที่คุณยายเป็นห่วงคือหากยาย หมดบุญไปแล้วใครจะดูแลลูกพิการทั้ง 4 คน ทั้งนี้ หากผู้ใจบุญอยากช่วยเหลือ ไม่ว่าจะบริจาคอาหารแห้ง ให้กับคุณยาย และลูกพิการทั้ง 4 คน สามารถติดต่อประสานได้ที่เบอร์ 082-9633792 ผู้ใหญ่บ้าน และเบอร์ 094-3599792 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้(komchadluek.net 1 ก.ค. 67)

ขวัญสุดา นำทัพจอมเตะคนพิการไทย มั่นใจลุ้น เหรียญทอง พาราลิมปิกเกมส์ 2024



“ขวัญ” ขวัญสุดา พวงกิจจา เจ้าของเหรียญทองแดง พาราลิมปิกเกมส์ 4 ปีที่แล้วที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประกาศด้วยประสบการณ์และดีกรีมือวางอันดับ 1 รวมถึงเหรียญทองเอเชียนพาราเกมส์ที่หางโจว มั่นใจคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยให้ได้ ร.ท.ณัฏณพ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายกองค์การฯ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทควันโด พาราทีมชาติไทยที่เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2567 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ร.ท.ณัฏณพ ภิรมย์ภักดี เผยว่า “ครั้งที่แล้วที่กรุงโตเกียว เราคว้า 1 เหรียญทองแดงจาก “ขวัญ” ขวัญสุดา ซึ่งระยะเวลาหลังจากนั้น “ขวัญ” ก็พัฒนาฝีมือจนกลายเป็นมือ 1 โลก และเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนพาราเกมส์ ทำให้กลายเป็นอีก 1 ความหวังของไทยในการคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในพาราลิมปิกเกมส์ในครั้งนี้ รวมไปถึงนักกีฬาอีก 3 คน ที่ทุกคนต่างก็มุ่งมั่นทุ่มเทในการฝึกซ้อม เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างพาราลิมปิกเกมส์” สำหรับเทควันโดในพาราลิมปิกเกมส์

๕

ครั้งนี้ มีการชิงชัยทั้งหมด 10 เหรียญทอง ทัพจอมเตะพาราของไทยคว้าโควตามาได้ 4 ที่นั่ง โดยพาราลิมปิกที่ผ่านมามี 1 เหรียญทองแดง ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และพาราลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ ตั้งเป้าคว้า 1 เหรียญทอง ประวัติศาสตร์กลับเมืองไทย ขณะที่ “ขวัญ” ขวัญสุดา พวงกิจจา เจ้าของเหรียญทองแดง พาราลิมปิกเกมส์ 4 ปีที่แล้ว เผยว่า “ตอนนี้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่ ส่วนตัวไม่อยากกดดันตัวเอง พยายามมองไปที่โลหะแมตซ์ และเบื้องต้นอยากรักษาเป้าหมายเดิมที่การมีเหรียญรางวัล” โดยทัพนักกีฬาเทควันโดพาราลิมปิกไทย 4 คน ประกอบด้วย ขวัญสุดา พวงกิจจา รุ่น 47 กก.หญิง, จิราพร วงศ์สุวรรณ รุ่น 65 กก. หญิง, ธันวา แก่นคำ รุ่น 58 กก. ชาย และ ธนพันธ์ุ ใสตถิเศรษฐ์ รุ่น 70 กก. ชาย ซึ่งการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2024 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 8 กันยายน 2567 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (khaosod.co.th 2 ก.ค.67)



มทร.ล้านนา จัดอบรมทักษะภาษามือเบื้องต้น เปิดโลกสื่อสารกลุ่มผู้พิการ



กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขับเคลื่อนภารกิจจัดความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ รวมถึงบุคคลในระบบและนอกระบบการภายใต้กลไก Re-Skill, Up-Skill, New-Skill : (RUN) ตอบโจทย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “SDGs” (Sustainable Development Goals) วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาพิการ” ณ ห้องประชุมอินโนเวชั่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.อุเทน คำนำน รักษาการแทน อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้แนวทางการดำเนินกิจกรรมการสื่อสารบนโลกเจียบ จะไม่เจียบอีกต่อไป เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนการจัดการศึกษาคนพิการและการช่วยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย มีการฝึกอบรมเรียนรู้ภาษามือ (ไทย) เบื้องต้น เพื่อเปิดโลกการสื่อสารกับกลุ่มผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน และใน ภาคบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะภาษามือไทย

เบื้องต้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการ(chiangmainews.co.th 1 ก.ค.67)

“วรารูธ” ร่วมลงพื้นที่ อุบลฯ-ศรีสะเกษ ย้ำ พม. นำนโยบาย 5x5 แก้วกฤตประชากร แก้ปัญหา ผู้สูงอายุ-คนพิการ



นายวรารูธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายวรารูธ เปิดเผยว่า ในส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของตน ได้สั่งการทีม พม. ไปว่าให้ดูแลเรื่องคนไร้บ้านที่มีอยู่พอสมควร ผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม จึงขอให้เน้นเรื่องการดูแลสุขภาพ สิทธิประโยชน์ต่างๆ การปกป้องสิทธิต่างๆซึ่งจะสอดคล้องกับโครงการบริบาลและปกป้องสิทธิผู้สูงอายุ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ รวมถึงปัญหาขอทานให้ช่วยกันแก้ไขคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงในกรณีการเข้าถึงสิทธิ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตามบ้านต่างๆอย่าให้ใครตกสำรวจ ตนได้ให้กำลังใจทีมงานไปเพราะทราบดีว่างานของกระทรวงพม. เป็นงานที่ไม่จบสิ้น มีงานอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นทางกระทรวงและผู้บริหาร พร้อมที่จะ

สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ทำงานทุกคน ขอให้ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง ตนได้ย้ำว่าเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ สอดคล้องโดยตรงกับนโยบาย 5 × 5 แก้ววิฤต ประชากร จึงได้กำชับให้ศึกษานโยบายดังกล่าวให้ดี ว่าแต่ละมิติเกี่ยวโยงกันอย่างไร จะได้ทำงานสอดคล้องรองรับได้(thainews.prd.go.th 1 ก.ค.67)

“สยามพิวรรธน์” หนุนนักกีฬาไทยสู้ศึก “โอลิมปิก-พาราลิมปิกเกมส์ 2024”



“สยามพิวรรธน์” ทุ่มสนับสนุนนักกีฬาไทยสู้ศึก “โอลิมปิก-พาราลิมปิกเกมส์ 2024” ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส ตอกย้ำองค์กรส่งเสริมความเท่าเทียม แพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับทุกคน นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมียม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เปิดเผยว่า บริษัทร่วมส่งแรงกายแรงใจ เชียร์ทัพนักกีฬาไทยที่เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมสนับสนุนนักกีฬาผู้พิการ เพื่อเตรียมคว้าชัยชนะและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลก สะท้อนพันธกิจ

องค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสการเติบโตสำหรับทุกคน หรือ Well-growing platform “สยามพิวรรธน์ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและให้การสนับสนุนนักกีฬาไทยโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้นักกีฬาคนพิการเข้าร่วมแข่งขันรายการทัวร์นาเมนต์สำคัญต่าง ๆ ในระดับสากล อาทิ พาราลิมปิกเกมส์ เอเชียพาราเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์ มาตั้งแต่ปี 2014 และในปี 2024 โดยสยามพิวรรธน์เตรียมส่งนักกีฬาคนพิการไปแข่งขัน 2 คน คือ คุณสุนีย์ภรณ์ วัฒนอมวงศ์ ประเภทกีฬากรีฑา และคุณอภิญญา ทองแดง ประเภทกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ ในพาราลิมปิกฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 8 กันยายน ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศสด้วย” ปัจจุบัน กลุ่มสยามพิวรรธน์มีการจ้างงานนักกีฬาผู้พิการจำนวน 17 คน โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับพนักงานผู้พิการที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ อาเซียนพาราเกมส์ 2017 ประเทศมาเลเซีย, อาเซียนพาราเกมส์ 2022 ประเทศอินโดนีเซีย, เอเชียพาราเกมส์ 2014 ประเทศเกาหลีใต้ เอเชียพาราเกมส์ 2018 ประเทศอินโดนีเซีย เอเชียพาราเกมส์ 2023 ประเทศจีน, พาราลิมปิกเกมส์ 2020 ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ประเทศอินโดนีเซีย, อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการมอบโอกาสและช่วยสร้างเสริมกำลังใจให้กับพนักงานผู้พิการที่ไปร่วมแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา กลุ่มสยามพิวรรธน์ยังได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 9 แสนบาท ให้กับสมาคมกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทย เพื่อส่งทีมกีฬาวีลแชร์ฟันดาบร่วมเข้าแข่งขันเก็บคะแนนในรายการ IWAS Wheelchair Fencing World

Cup 2023 Nimes ณ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ที่จะจัดขึ้นในปี 2567 อีกด้วย การจ้างพนักงานผู้พิการเพื่อให้มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับองค์กร ในทุกปีมีการสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานผู้พิการของบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนนักกีฬาผู้พิการ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ทักษะและความสามารถด้านกีฬา สร้างโอกาสและความเชื่อมั่นให้กับพนักงานที่มีความสามารถในด้านต่างๆ โดยไม่มองถึงความแตกต่างทางความสามารถทางร่างกาย และทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและประเทศชาติ(thansettakij 2 ก.ค.67)

'ศธ.'สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริมผู้พิการเรียนสายอาชีพ หวังให้พึ่งพาตนเองได้ในสังคม



พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนพิการสู่การเปลี่ยนผ่าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปี 2567) และแสดงผลงานด้านการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน ยกเว้นการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยเชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนจะมีความสุขถ้าได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกัน จึงได้กำหนดนโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ให้สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนฟรีมีงานทำ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้เรียน และประชาชนได้เรียนตามความสนใจและความถนัดของตนเองโดยเฉพาะผู้พิการที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางจำเป็นต้องได้รับโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาและการฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถพึ่งพาตนเอง ใช้ชีวิตในสังคม และเกิดความมั่นคงของชีวิตได้ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของสังคม ด้าน นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สอศ.ดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นำนโยบายรัฐบาลและนโยบายศธ. สู่การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา 8 วาระงานพัฒนาอาชีวะ โดย สอศ. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนพิการสู่การเปลี่ยนผ่าน และแสดงผลงานด้านการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้เรียนพิการในมิติต่างๆ โดยภายในงานจัดให้มีนิทรรศการการดำเนินงานศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษ (ศพอ.) นิทรรศการ 5 เมืองอาชีพ ได้แก่ เมืองผ้าและผลิตภัณฑ์ เมืองศิลปะ เมืองอาหาร เมืองสุขภาพ และเมืองอุตสาหกรรม นิทรรศการ

นวัตกรรมการสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการและนิทรรศการสถานศึกษาเฉพาะทาง เช่น วิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) สุรินทร์ เฉพาะทางความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และทางสติปัญญา, วช.เชียงใหม่ เฉพาะทางความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และทางสติปัญญา เป็นต้น ซึ่งมีกลุ่มคนพิการทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ พิการทางการเห็น พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย พิการจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้ และพิการทางออทิสติก ร่วมแสดงผลงานและสาธิตอาชีพด้วย “ในปีการศึกษา 2567 มีคนพิการจำนวน 1,853 คน ได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น 2% จากปีการศึกษา 2566 เพื่อให้คนพิการและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการ (Up Skill, Re Skill) มีหลักสูตร 86 หลักสูตร มีคนพิการผ่านการฝึกอบรมแล้วกว่า 2,000 คน สอศ. ให้ความสำคัญกับคนพิการที่เป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางในสังคม เพื่อไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และยังเป็นกลุ่มเป้าหมายต่อพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเชื่อมั่นว่าหากกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการขัดเกลาและพัฒนาให้มีศักยภาพเพียงพอแล้ว จะสามารถเป็นกำลังคนของประเทศที่มีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการสู่สังคม และช่วยสร้างโอกาส ความเสมอภาคสำหรับคนพิการให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสายอาชีพมากยิ่งขึ้น” เลขาธิการ กอศ. ระบุ(naewna.com 2 ก.ค.67)

พัฒนา OSS ดูแลคนพิการ ดึง คลินิก-ร้านยา ร่วม 30 บาทรักษาทุกที่ฯ เพิ่มความสะดวกประชาชน



รัฐบาล ต้องการดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว หรือ One Stop Service (OSS) ภายใต้แนวคิด “จุดเดียวจบครบถึงเบ๊ยย” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนาแพลตฟอร์มการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เชื่อมต่อกับระบบยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ระยะที่ 2 “จุดเดียวจบครบถึงเบ๊ยย” เชื่อมโยงระบบบัตรประจำตัวคนพิการ กับ การยื่นขอสวัสดิการเบ๊ยยความพิการ พร้อมทั้ง ให้สภากาชาดฯ กรม ดึง คลินิกและร้านขายยาเอกชนเข้าร่วมโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการใช้สิทธิบัตรทอง ปัจจุบันมีร้านยาเข้าร่วมแล้วกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าให้ถึง 5,000 แห่ง ภายในปี 2568 ให้สัดส่วนร้านยาที่ร่วมโครงการต่อประชากรเป็น 1:10,000(thaigov.go.th 3 ก.ค. 67)

แม่วัย 46 ร้องศธ. หมอผื่นทำคลอด สุดท้ายทำลูก “แขนขาพิการ”



เรื่องนี้ใครผิด? แม่วัย 46 ร้องกระทรวงสาธารณสุข เอาผิด หมอผื่นทำคลอดธรรมชาติให้ ทั้งที่ไร้แรงเบ่ง สุดท้ายลูกออกมา “แขนขาผิดปกติ” วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 มีรายงานว่า หญิงวัย 46 ขอเข้าพบ นายกองตรี ดร.ธนฤติ จิตรอารีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกหมอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ผื่นทำคลอดแบบธรรมชาติให้เธอ จนเกิดความผิดพลาดจนแขนขาของลูกน้อยวัย 10 เดือน พิการขยับไม่ได้ แม่เด็กให้การว่า ช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว (พ.ศ.2566) ตนตั้งท้องลูกคนที่ 5 และเมื่อถึงกำหนดคลอดเธอได้เดินทางไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี โดยแจ้งความประสงค์กับทางโรงพยาบาลและหมอบอกว่าจะ ‘ผ่าคลอด’ เนื่องจากอายุเยอะแล้วไม่มีแรงเบ่งคลอดธรรมชาติ แต่หมอลกลับเห็นตรงกันข้ามแจ้งว่า “อายุยังน้อยสามารถคลอดธรรมชาติได้” ปรากฏว่าเมื่อคลอดเสร็จทารกไม่ตอบสนองนานถึง 1 นาที จนพยาบาลต้องช่วยกระตุ้นและนำตัวเด็กคนดังกล่าวเข้า ICU ในทันที วันรุ่งขึ้นตนพบว่าลูกมีรอยขีดตามร่างกายหลายจุด และแขนขาไม่สามารถขยับได้ โดยเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 67 ที่

ผ่านมาลูกเธออายุได้ 4 เดือนต้องเข้ารับการผ่าตัดแขนข้างขวาครั้งแรก ต่อมาก็ได้รับแจ้งให้พาลูกสาวเข้ารับการผ่าตัดเส้นประสาทแขนขวาเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น ด้านนายกองตรีธนฤติ รับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยกล่าวว่า โรงพยาบาลดังกล่าวไม่ได้สังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข แต่สามารถให้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สปส. รวมถึงแพทยสภาเข้าไปตรวจสอบได้ หลังจากนั้นแนะนำให้นำตัวเด็กรายนี้ได้ตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลประสาทวิทยา เพื่อดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของหมอมตามแม่มาร้องขอความเป็นธรรมจริงหรือไม่ หรือแท้จริงแล้วเกิดจากความผิดปกติของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ แต่ทางแม่ของเด็กยังคงยืนยันว่า แขนขาลูกคนที่ต้องพิการเช่นนี้เกิดจากการผื่นทำคลอดแบบธรรมชาติของหมอ เนื่องจากตอนอัลตราซาวด์แขนและขาน้องยกได้ปกติสมบูรณ์ 100% ทั้งนี้ นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ปกติการคลอดลูก หากแม่ไม่มีประวัติเคยผ่าคลอดหรือไม่มีภาวะเสี่ยง หมอจะแนะนำให้คลอดด้วยวิธีธรรมชาติ แต่ในกรณีนี้เกิดจากภาวะที่ไม่สมดุลกันระหว่างขนาดเชิงกรานของแม่และขนาดตัวของลูก ซึ่งหมอก็ควรจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการคลอด แต่ถ้าหากผู้ป่วยยืนยันว่าจะผ่าคลอดแพทย์ต้องดำเนินการตามความต้องการ”(thethaiger.com 3 ก.ค.67)

หนุ่มพิการโปลิโอสู้ชีวิตด้วยลำแข้งตัวเอง ขายนมเปรี้ยวเลี้ยงชีพ



หนุ่มพิการสู้ชีวิต ไม่ขอท้อต่อโชคชะตา ขับรถมอเตอร์ไซด์ ฟ่วงข้าง ตระเวนขายนมเปรี้ยวในตัวเมืองลพบุรี หาเลี้ยงตัวเอง เศร้าพ่อและแม่เสียชีวิตหมด อยู่แต่ลำพังคนเดียว ตัวเองยังไม่มีครอบครัว ไม่มีครอบครัวเพราะเอามาจะกินอะไร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวพบ มีหนุ่มพิการโปลิโอโดยกำหนด ได้ประกอบอาชีพขายนมเปรี้ยวตามบริเวณชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อหาเลี้ยงตนเอง ครอบครัว พ่อและแม่เสียชีวิตไปหมดแล้ว ไม่มีพี่น้อง อยู่แต่ตัวลำพังคนเดียวตนเองยังไม่มีครอบครัว กลัวมีแล้วจะเลี้ยงเขาไม่ได้ ยอมรับบางวันอาจจะมีท้อบ้าง แต่ไม่ขอลอย เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง หวังส่งต่อเรื่องของตนเองเพื่อเพิ่มแรงฮึดให้คนที่กำลังท้อแท้ในชีวิต ให้มีกำลังใจลุกขึ้นสู้อีกครั้ง ซึ่งหนุ่มพิการหัวใจนักสู้ ออกตระเวนขายนมเปรี้ยว มีรถคู่มือมอเตอร์ไซด์ฟ่วงข้างออกตระเวนขายนมเปรี้ยวเลี้ยงตนเอง ในบริเวณถนนข้างรั้วโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จึงได้สอบถาม หนุ่มพิการหัวใจนักสู้ ได้เล่าว่า ตนเองพิการโปลิโอ มีความพิการมาแต่กำเนิด ได้ชื่อภายหลังว่า นายธนู พรหมมาก อายุ 52 ปี และพ่อแม่ผมเสียชีวิตตั้งแต่ตอนผมเด็กๆ ครับผมก็ไปอยู่กับพี่สาว แล้วพี่เขยบอกว่าได้สร้างภาระให้กับครอบครัวของพี่สาว ผมจึง

น้อยใจตัวเองจึงออกจากบ้าน แล้วเพื่อนก็เล่าให้ผู้จัดการจำหน่ายนมฟ่วงผู้จัดการต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับผมเลยให้ เพื่อนไปรับผมที่ราชบุรี เมื่อก่อนผมใช้รถเข็น ไล่ถาดนม ออกขายไปตามตลาด และตามใต้รุ่ง ผมจะออกมาขายช่วงเวลา ช่วงเย็นประมาณ 3 โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน และช่วงเช้าจะขายตั้งแต่เช้าจนถึง 10:00 น ซึ่งจะวนขายไปทั่วตัวเมืองลพบุรีไปตลาดนัดคลองถม พื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง ตลาดป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง ขายตามหน้าโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และปัจจุบัน ตัวผมก็นั่งพักอยู่ที่ข้างวัดสิงห์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีคนใจบุญให้ผมอยู่ฟรีอยู่ที่กระต๊อบกลางทุ่งนา ผมขายนมเปรี้ยวมาหลายปีแล้วครับ ตัวเองไม่มีครอบครัว อยู่คนเดียว หากินไปวันๆ ไม่อยากมีครอบครัวเพราะไม่อยากให้เขามาลำบากกับตัวเอง และตัวเองยังเลี้ยงตัวไม่รอดเลย จะไปเช่าห้องก็ไม่มีตังค์ไปเช่าห้องเลย หากินกินค่าไปวันๆ ซึ่งตนเองจะสู้ไปจนกว่าจะไปไม่ไหว ตอนนี้ก็มีท้อบ้างนะ ที่ท้อเพราะว่าขายนมเปรี้ยวไม่ค่อยดี เพราะเศรษฐกิจไม่ดี คนซื้อนมน้อยลง เมื่อก่อนช่วงโควิดขายนมเปรี้ยวได้ดีมาก เนื่องจากมีผู้พบเห็นนำไปลงโซเชียล ทำให้ขายนมเปรี้ยวได้ประมาณ 8,000-9,000 ต่อวัน แต่ในปัจจุบันนี้ขายได้แค่ 1,200 บาท บางวันก็ขายไม่ถึง 1,000 บาท ก็ได้วันละ 200-300 บาท กำไรนั้นก็น้อย โดยขายชุดละ 100 บาท โดยตัวเองนั้นท้อนานไม่ได้ เพราะไม่อยากเป็นภาระให้คนรอบข้าง จึงตั้งสติทำกิน พยายามยืนหยัดด้วยลำแข้ง ไปรับนมเปรี้ยว มาขาย ที่ตระเวนไปหลายที่ ก็ยังไม่ขายถูก เพราะที่ข้าราชการช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ลูกค้มาซื้อก็น้อยลง ไม่เหมือนเมื่อก่อน ใครเห็นก็มาอุดหนุนกันชุดละ 100 บาท เท่านั้นไม่แพง เห็นเขาขี่รถมอเตอร์ไซด์ฟ่วงข้างก็โบกไม้โบกมือเรียกมาซื้อกันได้ คนละไม้คนละมือช่วยเขายืนหยัด

ด้วยตนเองได้ไม่ต้องไปพึ่งใคร ซึ่งในแต่ละวันต้องตระเวนขี่รถหลายชั่วโมงกว่าจะได้พัก แล้วยังต้องมาสู้กับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน บางวันก็ไม่ได้ทานข้าวเย็นต้องอดทน เป็นบางวันที่ขายของไม่ได้ ก็ปลุกใจตัวเองให้ลุกขึ้นสู้(banmuang.co.th 9 ก.ค.67)

พม. จับมือ AIS ACADEMY เปิดเวทีภารกิจคิด เพื่อ “JUMP THAILAND HACKATHON 2024”



พม. จับมือ AIS ACADEMY เปิดเวทีภารกิจคิดเพื่อ “JUMP THAILAND HACKATHON 2024” โชว์ 15 นวัตกรรมฝีมือคนรุ่นใหม่ สร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายอนุกุล ปิดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทีมชนะเลิศการแข่งขัน ภารกิจคิดเพื่อ “JUMP THAILAND HACKATHON 2024” กับโจทย์ “เราจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างไร?” ตอกย้ำ ภารกิจคิดเพื่อ ที่เน้นย้ำว่านวัตกรรมคือโอกาสแห่งการสร้างความเท่าเทียมของคนไทย พร้อมประกาศผลการตัดสิน โดยทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลสำหรับทีมอื่น ๆ มูลค่ารวม 200,000 บาท รวมถึงโอกาสในการร่วมงานกับ AIS หลังจบการศึกษา และการพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริงร่วมกับกระทรวง พม. ต่อไป โดยนางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวรายงาน ณ บริเวณโดมด้านหน้าอาคารเฟิร์ด แบงคอก อารีย์ กทม. นายอนุกุล กล่าวว่า ปัจจุบัน เรากำลังเผชิญกับ “วิกฤตประชากร” โครงสร้างประชากรของไทยมีการเปลี่ยนแปลง เกิดเด็กน้อยลง วัยแรงงานแบกรับภาระการดูแลเพิ่มมากขึ้น การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง 13.06 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งกระทรวง พม. ได้มีนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากร เพื่อรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย 5 ข้อเสนองาน ได้แก่ 1) เสริมพลังวัยทำงาน 2) เพิ่มคุณภาพและผลิตภาพของเด็กและเยาวชน 3) สร้างพลังผู้สูงอายุ 4) เพิ่มโอกาสและสร้างเสริมคุณค่าคนพิการ และ 5) สร้างระบบนิเวศที่เหมาะสม เพื่อความมั่นคงของครอบครัว ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และ AIS ในครั้งนี้ นับเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากร โดยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวก และเท่าเทียมกับคนทั่วไป นายอนุกุล กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. เชื่ออย่างยิ่งว่า ไอเดียและนวัตกรรมจากคนรุ่นใหม่ที่ได้จากโครงการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากถูกต่อยอดพัฒนามาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวก และยกระดับศักยภาพ

การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ รวมถึงในมิติของการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเครื่องมือในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมต่อกับความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ตรงเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นายอนุกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทั้ง 15 ทีมที่ผ่านเข้ารอบในครั้งนี้ นับว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และยิ่งรู้สึกดีใจ ที่เห็นคนรุ่นใหม่มีเวทีที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และยังเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราทั้งสิ้น นางสาวกานติมา กล่าวว่า หลังจากเปิดตัวโครงการ JUMP THAILAND HACKATHON 2024 กับโจทย์ “เราจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างไร?” ร่วมกับ กระทรวง พม. ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีนิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจนำเสนอไอเดียอย่างมากมาย ซึ่งเมื่อทีมพนักงาน AIS ได้ลงไปร่วมพัฒนาไอเดียด้วยการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มเข้าไปผสมผสานแล้ว ทำให้นวันนี้เราได้มาถึง 15 ไอเดียที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการนำไปต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุได้อย่างตอบโจทย์ นางสาวกานติมา กล่าวต่อไปว่า AIS เชื่อมมั่นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ทุกคนกล้ากระโดดออกมานอกกรอบ เราจึงจัดโครงการ "Jump Thailand" มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อเปิดเวทีให้ทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไป ได้นำเสนอไอเดียหลากหลายที่จะเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มาสร้างประโยชน์เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งแก่สังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้วิกฤติประชากร เช่นเดียวกับครั้งนี้ที่เราเชื่อว่าทั้ง 15 ไอเดีย จะเป็นแรง

บันดาลใจ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับกลไกการดูแลประชาชน เสมือนหนึ่งเป็นไม้ขีดไฟเล็กๆ ที่จุดประกายความคิดให้เกิดเป็นกองไฟแห่งการทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อประชาชน จากนวัตกรรม ทักษะความรู้ และโอกาสใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน นางสาวกานติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมั่นคงไม่ได้ หากสังคมภายนอกยังมีปัญหา โดย AIS เราเชื่อในเรื่องของการเติบโตแบบร่วมกัน การสร้างโครงการ ภารกิจคิดเผื่อ ที่เปิดพื้นที่ให้กับพนักงานในการส่งต่อความรู้ สร้างอาชีพกับประชาชน เช่นในครั้งนี้ ที่ต้องขอขอบคุณ กระทรวง พม. ที่ให้โอกาส AIS ได้เข้าไปทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยกัน โดยยืนยันที่จะเดินหน้าตามเจตนารมณ์นี้อย่างต่อเนื่อง เพราะงานลักษณะนี้ไม่ได้เป็นเพียงแคโครงการแข่งขันเพื่อวัดขีดความสามารถของนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเรื่องนวัตกรรมเพียงเท่านั้น แต่เป็นโครงการต้นแบบที่จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของ 15 ไอเดีย ได้ที่ www.jumpthailand.com หรือ www.facebook.com/AISJumpThailand เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง AIS Academy และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากเป้าหมายของทั้ง 2 หน่วยงาน ที่ต้องการนำศักยภาพของทั้ง 2 หน่วยงานมารวมมือกันเพื่อสังคมนั้น AIS โดย AIS Academy ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำ เราได้ริเริ่มโครงการ “ภารกิจคิดเผื่อ” ที่จะร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้วิกฤติประชากร โดยได้ร่วมมือกับ กระทรวง พม. ผ่านกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่ปี 2564 ไม่

ว่าจะเป็น AIS Academy for THAIS, ศูนย์อาสาพัฒนา
ชีพ และ ห้องสมุดดิจิทัล ล่าสุดได้สานต่อความร่วมมืออีก
ครั้ง ตอกย้ำ “ภารกิจคิดเผื่อ” ที่พร้อมเป็นไม้ขีดไฟเล็กๆ จุด
ประกายความคิดให้เกิดเป็นกองไฟแห่งการทำงานจากทุก
ภาคส่วนเพื่อประชาชนร่วมกัน สร้างนวัตกรรม ทักษะ
ความรู้ และโอกาสใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน(thai.gov.go.th
9 ก.ค.67)

**“เครือข่าย We fair” ยื่นกรม.สวัสดิการสังคมฯ
ช่วยผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแบบถ้วนหน้า
เบี้ยคนพิการจาก 600 เป็น 800 บาท**



“เครือข่าย We fair” ยื่นกรม.สวัสดิการสังคมฯ ช่วยผลักดัน
เงินอุดหนุนเด็กแบบถ้วนหน้า เบี้ยคนพิการจาก 600 เป็น
800 บาท เบี้ยคนชราเดือนละ 1 พัน พร้อมอุดหนุนเงินสตรี
มีครรภ์ถ้วนหน้า เนะเจียดงบกลางใหม่มาช่วย เมื่อวันที่ 10
ก.ค.เวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา ขบวนการประชาชนเพื่อ
สังคมที่เป็นธรรม นำโดยนางสุนี ไชยรส คณะทำงาน
ขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า และกลุ่ม
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จาก
กรรมมารดาถึงเชิงตะกอน (“We fair”) ยื่นหนังสือต่อ นาย
ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม.พรรคก้าวไกล ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการ(กมธ.)การสวัสดิการสังคม สภา
ผู้แทนราษฎร และกมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2568 เพื่อขอให้ติดตามงบประมาณ
สวัสดิการเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี ในร่างพ.ร.บ.งบ68
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการแก้ปัญหาขบวนการ
ประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) คือ 1.กรณีเงิน
อุดหนุนเด็ก 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท ปรับเป็นระบบถ้วน
หน้า 2.เบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท ปรับเป็น 1,000
บาท 3.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600-1,000 บาท ปรับ
เป็น 1,000 บาท 4.เงินอุดหนุนสตรีมีครรภ์ถ้วนหน้า เดือน
ที่ 5-9 เดือนละ 3,000 บาท นางสุนี กล่าวว่า จึงขอให้
คณะกรรมการฯเร่งรัดติดตามกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์(พม.) พร้อมกับหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ผลักดันการขับเคลื่อนยกระดับนโยบาย
สวัสดิการโดยรัฐ ซึ่งจะมีเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่
ได้รับประโยชน์ จำนวน 17.26 ล้านคน และอยากให้กมธ.
งบ 68 ช่วยตัดงบส่วนอื่นที่มีจำนวนมาก เช่นงบ
กระทรวงกลาโหม เพื่อมาช่วยในส่วนนี้ด้วย ด้านนายณัฐ
ชา กล่าวว่า กมธ.ฯจะติดตามและเร่งผลักดัน ให้มี
งบประมาณสวัสดิการสังคมให้เพียงพอต่อความต้องการ
ประชาชนไทย ต่อไป ขณะที่ น.ส.ศศิรินทร์ ธรรมนิฐินันท์
สส.กทม.พรรคก้าวไกล ในฐานะกมธ.ฯงบ 68 กล่าว
ภายหลังรับหนังสือว่า กมธ.งบ68 ได้พิจารณาเกี่ยวกับ
งบประมาณของ พม.ไปแล้ว และทราบว่า พม. ได้รับการ
จัดสรรงบจำนวนน้อย ดังนั้นกมธ. จะขอติดตามและเร่ง
ผลักดันงบสวัสดิการเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน
ให้ได้รับงบประมาณอุดหนุนโดยถ้วนหน้าต่อไป
(siamrath.co.th 11 ก.ค. 67)

กรมจัดหางาน อบรมแพลตฟอร์มหางานออนไลน์ ช่วยคนพิการร้อยเอ็ดมีงานทำมากขึ้น



วันที่ 10 ก.ค.67 ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ" มุ่งส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการตามกฎหมาย โดยมีนายณดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด และมีผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ สมาคม ชมรม แกนนำคนพิการ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมอบรม นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า "การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดเพื่อให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ คนพิการทุกประเภท และผู้ดูแลคนพิการ สามารถเข้าใช้งานแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีงานทำของกรมการจัดหางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม สร้างภาคีเครือข่าย สนับสนุนและช่วยเหลือคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ได้รับสิทธิการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 เพิ่มมากขึ้น ให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถให้สิทธิหรือเปลี่ยนสิทธิได้อย่างสะดวกผ่านระบบ IT โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 154 คน สมาคม ชมรม แกนนำคนพิการ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 24 คน นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 148 คน รวม 326 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 163 คน รุ่นที่ 2 จะจัดอบรมในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 โดยวิทยากรจากกรมการจัดหางานที่มีความเชี่ยวชาญ การอบรมครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ และนายจ้าง/สถานประกอบการ ช่วยให้คนพิการมีงานทำมากขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด(siamrath.co.th 11 ก.ค. 67)

ขนส่งจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการอบรมผู้ขอรับ ใบอนุญาตขับรถ สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน



เป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการทางการได้ยินมีความเข้าใจ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร การขับขี่ที่ปลอดภัยต่อตนเอง และรวมถึงผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนบนทางสาธารณะทุกคน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ยุทธศักดิ์ ประเสริฐ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้พิการทางการได้ยินในจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 2 ร่วมกับ จนท.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสระแก้ว และชมรมคนหูหนวก โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 21 คน ณ ห้องอบรมใบอนุญาต สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว

ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันทดสอบภาคทฤษฎีและภาคสนาม (สอนขับรถ) โดยผ่านการทดสอบทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 ดร.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า การจัดอบรม จะเป็นการทำให้ผู้พิการทางการได้ยินของจังหวัดสระแก้ว (คนหูหนวก) ได้มีใบอนุญาตขับรถและสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการทางการได้ยินมีความเข้าใจ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร การขับขี่ที่ปลอดภัยต่อตนเอง และรวมถึงผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนบนทางสาธารณะทุกคน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งผู้พิการสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ผู้พิการมีทางเลือกในการประกอบอาชีพของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย(เดลินิวส์ 11 ก.ค. 67)

**พระครูศรีสุตากร เข้าช่วยเหลือกำลังใจ
ครอบครัวหนุ่มพิการ
พ่อเส้นเลือดในสมองแตก ไร้งาน ไร้เงิน**



ประธานมูลนิธิหลวงพ่สมหวัง มอบเงิน ผ้าอ้อม เครื่องยังชีพ ช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัว หนุ่ม 31 ปีพิการอนตติเตียง พ่อป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ ไร้งานไร้เงิน แม่แม่

เพียงคนเดียวต้องช่วยดูแลทั้งบ้าน ใช้ชีวิตประทังรายวัน ด้วยข้าวกันบาตร วันที่ 11 กรกฎาคม 67 พระครูศรีสุตากร ประธานมูลนิธิหลวงพ่สมหวัง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิ เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 120 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นบ้านที่ นายนคร พุทธิติสสร อายุ 31 ปี ผู้พิการปวยติเตียงด้วยอาการพิการทางสมอง อาศัยอยู่กับนายวิหัชย หรือนายลี สีเขียว อายุ 57 ปี พ่อ มีอาการป่วยเส้นเลือดนสมองตีบ และนางยุพิน กล้วยป่า อายุ 56 ปี แม่ อาศัยอยู่ด้วยกัน หลังจากทราบข่าวว่ากำลังประสบปัญหาเรื่องการดำรงชีวิตอย่างหนัก เพราะมีเพียงรายได้จากเบี้ยคนพิการเพียงเดือนละ 3 พันกว่าบาท และมีชีวิตด้วยข้าวกันบาตรจากพระวัดชุมชนมศรัทธา ในระแวกใกล้บ้านมาประทังชีวิตซึ่งไม่ได้รับทุกวันขึ้นอยู่กับญาติโยมจะใส่บาตรให้มากน้อยต่างกันในแต่ละวัน โดยพระครูศรีสุตากร ได้นำข้าวสาร 30 กิโลกรัม ไข่ไก่ 5 แผง น้ำดื่ม 20 แพ็ค แอมเฟลโซไรท์ m 4 ถู และเงินอีก 3,000 บาท พร้อมกับให้กำลังใจสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวันและภารกิจที่ผู้เป็นแม่และภรรยาเจ้าของบ้านต้องทำในแต่ละวัน พระครูศรีสุตากร กล่าวว่า ในการเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจครั้งนี้ทราบจากข่าวว่ามีครอบครัวที่ประสบความลำบากในการใช้ชีวิต ซึ่งวันนี้ได้เข้าไปดูพบว่าชายพิการดังกล่าว อายุ 30 ปีเศษ มีอาการป่วยจริงและทางครอบครัวก็เดือดร้อน ซึ่งทางมูลนิธิหลวงพ่สมหวังจะได้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมให้กำลังใจกับครอบครัวนี้ให้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตในช่วงที่ยากลำบากไปให้ได้(77kaoded.com 12 ก.ค. 67)

ชื่นชม เกสซ์ ชายเครื่องช่วยฟัง 20 บาท ให้ตาพิการหูหนวก



ติดตามข่าวอีจัน ข่าวเกาะติดกระแส ข่าวล่าสุด คลิปข่าวล่าสุด ข่าวร้อนล่าสุด อีจันบันเทิง อาชญากรรม คดีดัง สืบสวนสอบสวน ข่าววันนี้ ทันทุกเหตุการณ์ ทุกเรื่องเด่นทุกประเด็นร้อน อัปเดตข่าวสาร รู้ข่าวสารก่อนใคร เรื่องราวสุดประทับใจ เมื่อผู้ใช้ดีกดคลิก @jirapongm17 โพสต์คลิปคุณตาท่านหนึ่ง เดินเข้ามาซื้อยาแก้คันที่ร้าน แต่เกสซ์มาด้วยความจริงที่หลังว่า คุณตาพิการหูหนวก พอเกสซ์จะให้เครื่องช่วยฟังกับคุณตาฟรีๆ แต่คุณตาอยากให้คุณตาให้เกสซ์เลยคิดเงิน 20 บาท ช่วยทำให้คุณตาได้ยินเสียงชัดขึ้นพอเกสซ์ ถามอาการคุณตา แต่ดูเหมือนว่า คุณตาจะไม่ค่อยได้ยินค่ะ ต้องเรียกคุณตา เข้ามาคุยใกล้ๆ ต้องตะโกนเสียงดัง ถึงจะเข้าใจหลังจากนั้น เกสซ์ เชิญคุณตามานั่ง แล้วถามว่า ช่างไหน... เสกซ์ หยิบเครื่องช่วยฟัง มาให้คุณตาดู และแนะนำ วิธีการใช้งาน หลังจากนั้นเกสซ์ ลองใส่เครื่องฟังให้กับคุณตา แล้วถามตาว่า ได้ยินชัดไหมครับ คุณตาบอก ชัดเลย จะไม่ได้ตะโกน เวลาพูดแล้ว คุณตาถามเกสซ์ว่า เครื่องเท่าไร วันนั้นผม ไม่ได้เตรียมเงินมา เกสซ์ ตอบคุณตาไปว่า ได้ครับ จันผมคิดเงินคุณตา ค่าเครื่องช่วยฟัง 20 บาท ครับเรื่องนี้ เกสซ์ ผู้ใจดี ได้บอกทั้ง

ท้ายว่า ต่อไปนี้ คุณตาไม่ต้องกังวลแล้ว เวลาเดินข้ามถนนพร้อมให้กำลังใจ บอกให้คุณตาสู้ๆ อีจัน ขอขอบคุณ น้ำใจเกสซ์ ที่ช่วยเหลือ คุณตานะคะ 20 บาท ค่าเครื่องช่วยฟัง จะช่วยทำให้คุณตา ได้ยินได้ชัดขึ้น และใช้ชีวิตดีขึ้น กว่าที่ผ่านมา(headtopics.com 9 ก.ค.67)

สังคมน่าอยู่! ผู้พิการทางสายตารอข้ามถนน รีบจอด จยย.ลงไปช่วยเหลือ



อดยิ้มไม่ได้! หนุ่มใจหล่อเห็นผู้พิการทางสายตารอข้ามถนน จึงรีบจอดรถไปช่วยทันที งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่ชื่นชม เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่กลายเป็นไวรัลอย่างมากอยู่ในขณะนี้ หลังเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 67 มีการแชร์โพสต์จากผู้ใช้ TikTok@go_with_you ได้โพสต์คลิปวิดีโอใจฟู ขณะที่ผู้โพสต์กำลังขี่รถ ก็บังเอิญเห็นคุณป้าคนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะพิการทางสายตา กำลังยืนอยู่บนฟุตปาธ ที่กำลังรอเดินข้ามถนน ซึ่งผู้โพสต์ก็ได้จอดรถข้างทาง และรีบเข้าไปช่วยเหลือคุณป้าทันที โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า “คุณเองก็เป็นได้นะ คนดีของสังคม เรื่องดีๆ ของเช้าวันนี้” ซึ่งในคลิปเผยให้เห็นว่า ผู้โพสต์ได้จูงมือคุณป้าข้ามถนน อีกทั้งยังเปลี่ยนไปยืนอีกฝั่ง เพื่อกันรถไม่ให้ชนคุณป้าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ต่างชื่นชมผู้โพสต์และบอกว่า “เยี่ยมมาก

ครับ, น่ารักมากค่ะ ขอขอบคุณคุณป้าด้วยนะคะ, พี่โคตรเท่ ขอขอบคุณคุณป้าด้วยนะคะ, ฮีโร่เป็นใครก็ได้” อีกด้วย(เดลินิวส์ออนไลน์ 12 ก.ค. 67)

นครปฐม จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน เพื่อให้ผู้พิการได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพ



มูลนิธิขาเทียม ร่วมกับ จ.นครปฐม จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน เพื่อให้ผู้พิการได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพ นครปฐม - มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรการกุศล จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ให้ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้พิการได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ วันนี้ (14 ก.ค.) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ อดีตรองอธิบดีกรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ ชุมพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี พล.ท.นายแพทย์ธีรวัฒน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบบรมราชชนนี พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นายอรรถวุฒิ พึ่งนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สมาชิกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม คณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมร่วมโครงการในครั้งนี้ นายแพทย์พิรุณ คำคุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมกล่าวว่า มูลนิธิขาเทียม ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ สมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศล บริษัท สถานประกอบการ และภาคประชาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2567 ซึ่งในปีจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 169 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยการทำขาเทียมให้คนพิการโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้คนพิการได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้คัดกรองคนพิการที่ต้องการขาเทียมใหม่ในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 115 คน ซึ่งจะมีการมอบขาเทียมพระราชทานในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ สำหรับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2535 จากปัญหาของผู้พิการขาดด้อยคุณภาพชีวิตมีเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ขาเทียมที่เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทำให้เกิดเป็นภาวะแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงตระหนักถึงการบรรเทาความทุกข์ยากดังกล่าว จึงได้พระราชทานพระเมตตาให้ตั้งมูลนิธิขาเทียมขึ้น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ตั้งแต่นั้น โดยทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และสืบสานพระราช

ปณิธาน โดยสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งต่อมาจนปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดทำขาเทียมมาตรฐาน โดยผลิตหรือปรับปรุงจากวัสดุที่หาได้ในประเทศ เพื่อมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่พิการ มีจำกัดเพศวัย เชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยบริการทั้งในที่ตั้งของมูลนิธิ หน่วยเคลื่อนที่ ตลอดจนสนับสนุนการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง(mgronline.com 15 ก.ค. 67)

หมอมืออ่อนอันตราย "ที่วัดไร่" แม่ลูกอ่อนเกือบต้อง "ตัดนิ้ว" กลายเป็นคนพิการ



แม่ลูกอ่อนผวา เกือบต้องพิการ "ตัดนิ้ว" เพราะรับพิษสารปรอท หลังใช้ "ที่วัดไร่" แล้วพลาดแบบนี้ ตามรายงานพบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม ในคืนวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา คุณแม่คนหนึ่งเตรียมวัดอุณหภูมิร่างกายของลูกที่มีไข้สูง เธอได้สะบัด "เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้" เพื่อเตรียมใช้งาน จังหวะนั้นปลายเทอร์โมมิเตอร์จิ้มนิ้วชี้ของมือซ้ายอย่างแรง ทำให้ปลายเทอร์โมมิเตอร์หักและทิ่มทะลุลึกเข้าไปในนิ้ว ปรอทจากเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งทิ่มเข้าไปในนิ้ว มีความเสี่ยงที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด แต่เนื่องจากเธอไม่สนใจจึงไม่ไปตรวจรักษา กระทั่งวันที่

27 มิถุนายน นิ้วบวมและมีหนอง จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลในพื้นที่ ก่อนได้รับคำแนะนำให้ตรงไปที่ศูนย์ควบคุมพิษ โรงพยาบาลบาคไม ผลเอกซเรย์พบปรอทเข้มข้นในเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนังนิ้วที่ซ้าย แม้สารปรอทในร่างกายของคนไข้จะยังไม่ก่อให้เกิดพิษ อย่างไรก็ตาม หากปล่อยสารปรอทไว้ก็จะแพร่กระจายและค่อยๆ ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เกิดพิษและความเสียหายต่ออวัยวะต่างๆ และการรักษาจะใช้เวลานานและซับซ้อนมากขึ้น จึงได้ปรึกษาและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง เพื่อทำการผ่าตัดดูดพิษจากนิ้วที่บาดเจ็บ นพ. เหงียน จุง เหงียน ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมสารพิษ โรงพยาบาลบาคไม กล่าวว่า "สำหรับผู้ป่วยหากไม่กำจัดสารปรอทที่ตกค้างออกจากร่างกายจะทำให้เกิดพิษถาวร และจะรักษาได้ยากมาก ส่วนทีมแพทย์ความเสี่ยงต่อพิษจากสารปรอทก็สูงเหมือนกัน... เคสนี้รักษายากมากเพราะสารปรอทมีขนาดเล็กและกระจายตัวอยู่ใต้ผิวหนังของนิ้วมือ เวลาการรักษา แพทย์จะต้องพิถีพิถันมาก ขั้นตอนต้องรับรองการรักษาได้ครบถ้วน ขจัดสารปรอทออกจากนิ้วคนไข้ให้หมด ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาทั้งทีมแพทย์ให้ปลอดภัยด้วย" ทั้งนี้ กรณีผู้ป่วยถูกพิษจากปรอทจากเทอร์โมมิเตอร์ โดยการจิ้มในมือนั้นพบได้น้อยมาก ปรอทเป็นโลหะหนักที่มีพิษสูง ซึ่งอันตรายมากสำหรับทั้งผู้ป่วยและศัลยแพทย์ ซึ่งเคสนี้หลังจากปรอทหลุดออกจากนิ้วหมด อาการล่าสุดของก็ผู้ป่วยทรงตัวแล้ว คาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้เร็ว ๆ นี้(sanook.com 15 ก.ค. 67)

มข.จับมือ พก. และภาคีกว่า 90 แห่ง MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างยั่งยืน



มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้านคนพิการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนพิการสังคมไทยอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา” จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และภาคีเครือข่ายทางวิชาการกว่า 90 แห่งจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ โดยมีเครือข่ายสถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ เครือข่ายองค์กรคนพิการ คนพิการ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงสถานประกอบการ จำนวนกว่า 1,600 คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว) จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมานี้ ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและสังคมยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิบัติภารกิจในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับ สถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาหน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 90 แห่ง ใน

รูปแบบ Hybrid โดยผสมผสานระหว่าง ช่องทาง On site และ Online ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและสังคมยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการสอดคล้องโดยตรงกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 3 เรื่องการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนและสังคม นอกจากนี้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของสหประชาชาติ Sustainable Development Goal มาเป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งการร่วมลงนามในครั้งนี้มี SDGs ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการ 5 SDGs คือ SDG 4 เรื่อง การศึกษา SDG 5 เรื่องการสนับสนุนสิทธิและโอกาสของผู้หญิงและเด็กหญิงที่พิการ SDG 8 เรื่องการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ SDG 10 เรื่องการสร้างโอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการ และ SDG 11 เรื่องการสร้างเมืองและชุมชนที่เข้าถึงและเป็นมิตรต่อผู้พิการ เพราะฉะนั้น การลงนามครั้งนี้จึงมีความสอดคล้องสนับสนุน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างยิ่ง ในการมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ” มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในสังคมไทย ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (th.kku.ac.th 16 ก.ค. 67)

องค์การด้านบุคคลออทิสติกระดับชาติ จัดเสริมพลังเครือข่ายออทิสติกไทยทั่วประเทศ



สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม(ไทย) องค์การด้านบุคคลออทิสติกระดับชาติ จัดเสริมพลังเครือข่ายออทิสติกไทยทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและความยั่งยืน สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGS และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ CRPD อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม(ไทย) กล่าวรายงานต่อคุณสุพล บริสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายคนพิการ ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประธานเปิดงาน โดยกล่าวสรุปว่า เครือข่ายผู้ปกครองออทิสติกทั่วประเทศ กว่า 260 คน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญเพื่อให้ ผู้นำชมรม มีความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทกฎหมาย นโยบาย และทำงานอย่างมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นที่ เชื่อมงานกับภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ชุมชนได้อย่างมีเอกภาพ เข้าใจระบบการทำงานขององค์กร เจาะลึกการทำงานเพื่อการเข้าถึง สิทธิ สวัสดิการการจ้างงานของ บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และทุกชมรมที่ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแกนนำด้านคนพิการหลายเครือข่าย คุณสุพล บริสุทธิ์ ได้บรรยายพิเศษ “การจ้างงานคนพิการคนพิการ ภาครัฐและเอกชน “และทิศทางการขับเคลื่อนในปี 2568 ด้วย เพื่อให้ทุก

ชมรมในเครือข่ายออทิสติกได้เตรียมความพร้อมและทำงานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีธรรมาภิบาล และสร้างงานแก่บุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน ทัวถึง ตามหลักกฎหมาย กิจกรรมนี้ จัดระหว่าง 13-15 กรกฎาคม 2567 ณ พาลาสโซ่ กทม สนับสนุนงบประมาณจาก” กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” การสัมมนาครั้งนี้ ตอบโจทย์ การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1,4,7,8,9,17 และ CRPDที่ เน้น Inclusive Society ขอบคุณ ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งและความยั่งยืนร่วมกัน”



“วราวุธ” พา “คนตาบอด” ดำน้ำ หวังดึง “คนพิการ” เทียวไทย



“วราวุธ” ร่วมกิจกรรม พาคนตาบอดดำน้ำ หวังสร้างพลัง-เสริมประสบการณ์ ดึงคนพิการทั่วโลกเที่ยวเมืองไทย วันนี้ (6 ก.ค. 2567) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางไปยังสระดำน้ำ ODD DRIVE ภายในสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมโปรแกรมการดำน้ำ “สคูบิลิตี้” (Scubility) สำหรับคนพิการทางการเห็น (คนตาบอด) ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกดำน้ำในสระ โดยครูฝึกได้เริ่มฝึกด้วยการแนะนำตัวให้รู้จักคุ้นเคยกัน โดยเฉพาะครูฝึกระดับมืออาชีพ และให้กลุ่มคนตาบอดได้สัมผัสกับอุปกรณ์ดำน้ำและเรียนรู้วิธีการดำน้ำ

นายวราวุธ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับกลุ่มคนตาบอด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตนยังไม่เคยทำมาก่อน เป็นการมาสอนให้คนตาบอดว่ายน้ำดำน้ำ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะดำน้ำเป็น แต่ยังไม่เคยดำน้ำกับคนตาบอด ถือเป็นความท้าทาย อย่างไรก็ตามลูกชายทั้งสองของตนคือ นายฤทธน ศิลปอาชา และ นายปัทมพร ศิลปอาชา ซึ่งได้สอบผ่านการดำน้ำในระดับ Rescue Diver แต่ยังไม่เคยดำน้ำกับคนตาบอดมาก่อน ดังนั้นจึงหวังว่า วันนี้จะมีความสุขและมีความท้าทาย สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมสอดคล้องกับแนวทาง ที่กระทรวง พม. ต้องการสร้างเสริมประสบการณ์ และสร้างพลังให้กลุ่มคนพิการ เพื่อให้เห็นว่า คนไทยทุกสถานะ ทุกเพศ ทุกวัยสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคนพิการ การดำน้ำจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายของกระทรวง พม. ที่จะทำให้สังคมได้เห็น และหวังว่าในอนาคตจะเกิดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้เพื่อขยายโอกาสให้คนตาบอดและคนพิการอื่น ๆ สามารถไปได้ทุกที่เหมือนคนปกติทั่วไป และอาจเป็นแรงดึงดูดให้กับคนพิการทั่วโลกมาเที่ยวเมืองไทย “ผมเองชอบการดำน้ำ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะทำให้คนที่อยากดำน้ำอีกหลายคนในสังคมไทยได้เห็น ว่าไม่จำเป็นใครก็แล้วแต่ ทุกคนมีสิทธิดำน้ำ มีความสุขกับสิ่งที่โลกใบนี้มีให้กับพวกเราทุกคน และขอให้พวกเราทุกคนสนุกกับกิจกรรมวันนี้” นายวราวุธ กล่าว

ร่วมบริจาคเงิน มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

ร่วมบริจาคเงิน
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

บัญชี: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
เลขอ้างอิง: DONKB000001651047000

ร่วมบริจาคเงินกับทางมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ได้ที่ QR CODE
“ส่งเสริมความเท่าเทียม เต็มเปี่ยมไม่ตรี เวทีข่าวสาร เพื่อ...คนพิการไทย”

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เลขที่ 23 ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวง
บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ เขียน
ความประสงค์ที่ต้องการขอรับเครื่องช่วยฟัง ส่งมาที่มูลนิธิพัฒนา
คนพิการไทย

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270

อีเมล: tddfoffice@gmail.com

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย



เลขที่ ๒๓ ชั้น ๒ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๘๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๗๐

www.tddf.or.th E-mail : tddfoffice@gmail.com

เวลาทำการ เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

รายนามกรรมการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย นางอทิชา นราวรรณ - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

นางสาวกัญญา ศิลปอาชา - ประธานกรรมการ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ - รองประธานกรรมการ

นายศุภชีพ ดิษเทศ - กรรมการ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - กรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์ - กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - กรรมการ อธิบดีกรมพลศึกษา - กรรมการ นายนิกร จำาง - กรรมการและเหรัญญิก

นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ - กรรมการและเลขาธิการ